

**วุฒิจำทั้งดิงกรม.
นอนบ้านกำนัน
เสี่ยงผิดกฎหมาย**

“ทักษิณ” ไซรัลสาการฝังไฟแก่หนาว ที่เคยทำสมัยเป็นเด็ก หลังตื่นนอนค้างคืน บ้านกำนันทั้งเจียงราย พร้อมเดินชม ตลาดชาวมานยามเช้า ก่อนหม่ำก๋วยเตี๋ยว เนื้อเป็นเนื้อซ่า ระบุงกรม สัตยจร ครั่งหน้า จะสั่งให้ กรมนอนค้างบ้านผู้นำชุมชนอีก แชรบขป.เลือกตั้งคราวนี้กำนันร้อน ทรูทบย ดิงกรม นอนบ้านผู้นำชุมชนเสี่ยงผิดก ม. เลือกตั้ง “ไกรศักดิ์” แนวมุกภาพนาย

ผู้สื่อข่าวรายงาน การกิจของ พ.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก่อนที่ จะมีการประชุม กรมสัตยจรทั้งเจียงราย ว่า เมื่อคืนวันที่ 10 ม.ค. นายกฯ ได้พัก ค้างคืนที่บ้านของนายอินทรีนธ์ สุจริต กำนัน ต.นางเล อ.เมือง โดยเข้าบ้านรุ่งขึ้น นายกฯ ได้ออกมาจากห้องพัก ในเวลา 06.45 น. โดยอุ้มเด็กชายอัมฤทธิ์ สุจริต หรือน้องอ้อฟ หลานชายกำนัน และได้ เดินหักทกยชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่

โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า เมื่อคืน นอนหลับสบายดีหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า นอนหลับสบายดี เข้านอนประมาณ 23.30 น. เพราะอ่านหนังสือก่อน และตื่นเวลา 05.30 น. ก็ได้นอน 6 ชม.พอดี

จากนั้นนายกฯ ได้ถ่ายรูปร่วมกับ ครอบครัวและญาติของกำนัน รวมถึง ผู้บริหารอบต.นางเล และก่อนจะเดิน ทงออกจากบ้านกำนันนายกฯ ได้สาธิต วิธีการฝังไฟแก่หนาว ที่เคยทำสมัยเป็น เด็ก โดยใช้มืออังไฟ

ผู้สื่อข่าวได้เชวว่าถ้าฝังไฟอย่าง นี้หน้าจะร้อน แต่หลังจะเย็น นายกฯ กล่าวว่าหลังเย็นก็ไม่ใช่แต่ที่หน้าคือ หัวรดประจักษ์ด้วยต้องกันร้อน

อ่านต่อหน้า 17

กรุงเทพธุรกิจ

ราคา 15 บาท

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6956

<http://www.bangkokbiznews.com>

วุฒิจำ : ต่อจากหน้า 20

นายกฯไม่สนครั้งหน้านอนอีก

ต่อมาเวลา 07.00 น. นายกฯ ได้ไปเดิน ที่ตลาดสดบ้านอยู่ เพื่อพบปะพูดคุยกับ ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และเข้านาเฟ นมสดบ้านอ้งไค้ชมตลาด นอกจากนี้ยังมี อาหารเช้าในเมืองหลายอย่าง

จากนั้นเดินทางไปที่หน่วยเดียวเนื้อที่ ไร่สามกุ่มอย่างหลังกันเสร็จยกฯ ได้ลว ก้าวเดียวแล้วก็นำลูกชิ้นวูลูกเพื่อประมูล นำถึงหน่วยเหลือผู้ประมูลขกทางภาคใต้โดย เจ้าทองร้านก๋วยเตี่ยวตั้งราคาประมูลเริ่มต้น ที่ 10,000 บาทและมีการประมูลสู้กัน ในที่สุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมช.พาณิชย์ ประมูลได้ในราคา 50,000 บาท

ผู้สื่อข่าวถามว่าการให้รัฐมนตรีไปนอน กับผู้ไม่พูดจะหาทำในสมัยหน้าหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าทำไปเรื่อยๆ ส่วนที่ฝ่าย ค้านออกมาแสดงกมเห็นในวรัฐบาลเสียง และไม่ให้พอใจ ยกฯ กล่าวว่า ก็เป็นกตัง หลายปีแล้ว เป็นการทำงานต่อเมืองรัฐบาล นี้ย่น

ต่อมาในการประชุมกรมที่ห้องประชุม เชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ท.ทักษิณ ได้แนะนำหนังสือ idea lm

free ของอินโรบินสันโดยหนังสือดังกล่าว กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นของค มในระดับสูงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ คนใจองค์กรได้ จึงอยากให้นายวิษณุ เครืองมรองยกยำน่าหนังสือดังกล่าวไป ให้ ก.พ.ร.ศึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงกรทำ งานโดยนำความคิดเห็นของข้าราชการระดับล่าง มาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น

นอกจากนี้นายกฯ ยังได้แนะนำหนังสือ world out of balance ของทอลวีดี ซี น้า ที่มีเนื้อหากล่าวถึงการทำผิดตามการ เปลี่ยนแปลงโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลาเพื่อ จะได้นำมาปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก

นายกฯ ได้ยกตัวอย่างถึงการให้ กรมไปนอนค้างที่บ้านกำนันว่า กาวไปรับ ฟังความเห็นในที่องอื่นต่างๆ ทำให้ได้รับ ความรู้มาก และทราบว่ชาวบ้านมีปัญหา เดือดร้อนอย่างไร เช่น นายวรเทพ รัตนการ ราชคลัง ไปนอนที่บ้านลำป่องแดง ต.บ้าน อู่ อ.เมืองมืออำลุมกัที่สุดเพราะได้แช่น้ำร ตอน 5 ชม และในคืนนั้นลูกสาวกำนันก็ คลอตุลก เข้าเป็นผู้ชาย กัที่แ่แอกว่จะให้

ชื่อวรเทพถ้าเป็นผู้หญิงจะให้ชื่ออะไรวรรณ เพลาของอรวรรณ เทียนทอง รวง. แรง งานมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้านเขา

นายวิมลดา ตั้งคณานุรักษ์ ส.ว.ทพ. ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุม กรม ไม่ควรที่ จะทำในจังหวัดที่เคยไปแล้วอย่างเจียงราย และการประชุมต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้กับ ใครหรือต้องไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ให้ รัฐมนตรีไปนอนตามบ้านพักของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเจียงรายซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วว่า ตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีความใกล้ชิดกับการเลือกตั้งมากถือได้ว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงกับการทุจริต

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รม.พระราช สิดมา กล่าวเช่นกันว่า เป็นยุทธศาสตร์ของ รัฐบาลที่เป็นภาพกบฏไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดต้องให้รัฐมนตรีไปนอนค้างคืนกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ดีที่ได้เห็นนายกฯ พุ่งฝ่าขวามว่ มีฝ่าเซ็ดตัวคลั่งคลอ สิ่ง ที่ได้คือการตลาดทงการเมือง แต่ไม่ได้ ประโยชน์สิ่งสิ่งหรือแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ได้เลย